
sþ. 20. Fyrirspurn [20. mál]
til menntamálaráðherra um framhaldsnám hjúkrunarkvenna.

Frá <Þórarni Þórarinssyni.

Hvaða ráðstafanir hafa verið fyrirhugaðar til að tryggja hjúkrunarkónum
framhaldsnám við Háskóla fslands?


